

# “Những giọt máu hồng” hè 2024

Là đợt cao điểm thứ hai về vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) trong năm, chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2024 diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 2/9 nhằm bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị, qua đó góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2024.

Hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2024, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Vũ Thư tổ chức ngày hội HMTN tại hội trường UBND huyện. Mặc dù thời tiết nắng nóng song ngày hội thu hút rất đông cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tham gia. Lần đầu tiên có sự tham gia hiến máu, chị Đào Tuấn Anh, giáo viên Trường THCS thị trấn Vũ Thư cho biết: Hiến máu là hoạt động không chỉ có ý nghĩa đối với người tình nguyện cho máu mà còn cả người tiếp nhận. Mỗi lần tham gia hiến máu, tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì đã đóng góp một việc làm có ích cho xã hội. Nhờ thói quen hiến máu đều đặn đã giúp tôi duy trì được sức khỏe tốt trong suốt nhiều năm công tác.

Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Để thực hiện hiệu quả chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2024, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã tham mưu Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN. Qua đó góp phần đưa phong trào HMTN của huyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều người đã hiến máu từ 10 lần trở lên, đặc biệt có nhiều gia đình tham gia HMTN. Mỗi năm, Vũ Thư thu nhận từ 300 - 450 đơn vị máu trong chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè.

Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm nay diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 2/9/2024, cao điểm từ ngày 1/6 đến ngày 31/7/2024 với mục đích tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia HMTN, đặc biệt là trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp hè. Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đặt mục tiêu trong chiến dịch năm nay, 100% huyện, thành phố, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng chiến dịch; phân đấu tư vấn cho ít nhất 6.000 lượt người về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người; vận động ít nhất 5.000 người đăng ký tham gia hiến máu và dự kiến tiếp nhận khoảng 4.000 đơn vị máu, đạt 30% chỉ tiêu năm 2024. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cũng đặt mục tiêu huy động tối thiểu 100 người hiến máu dự bị và người có nhóm máu hiếm sẵn sàng hiến máu cứu người khi có yêu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh. Vận động ít nhất 200 tình nguyện viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động HMTN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác HMTN. Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc HMTN bằng nhiều hình thức như: phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh thực hiện các phóng sự, bản tin, chuyên

mục về HMTN; tổ chức các đội tuyên truyền lưu động; treo băng rôn, áp phích tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư... Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, tình nguyện viên, tuyên truyền viên và chủ nhiệm các câu lạc bộ HMTN về kỹ năng truyền thông vận động HMTN và chăm sóc người hiến máu. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng chỉ đạo hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố kiến toàn, phát triển các câu lạc bộ HMTN như câu lạc bộ hiến máu dự bị, câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm... Phối hợp chặt chẽ với Khoa Huyet học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) xác định nhu cầu sử dụng máu, nhóm máu tổ chức tiếp nhận, bảo đảm đủ nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh trong thời gian thực hiện chiến dịch. Đến thời điểm này, đã có 9 cuộc hiến máu được tổ chức với gần 1.800 đơn vị máu được thu nhận trong chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2024. Ông Vũ Đức Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân. Trung bình mỗi năm, số đơn vị máu thu nhận được từ chiến dịch đạt khoảng gần 5.000. Để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong chiến dịch năm nay, với vai trò cơ quan thường trực, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc HMTN ở những đợt hiến máu tiếp theo, bảo đảm chất lượng nguồn máu được hiến tặng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Thường xuyên nêu gương những đơn vị, gia đình và cá nhân hiến máu tiêu biểu, kiện toàn và phát triển các câu lạc bộ hiến máu, qua đó góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

THU HOAI

# Rèn luyện nền nếp, kỹ năng an toàn cho trẻ dịp hè

Nghỉ hè, trẻ hào hứng phấn khởi vì được thoải mái giải trí, vui chơi, không còn áp lực học hành nhưng phụ huynh lại không ít lo lắng. Phụ huynh lo trẻ không có sân chơi, nhiều gia đình chú trọng vào việc rèn luyện nền nếp, tác phong và kỹ năng an toàn cho trẻ bằng việc con theo học những lớp kỹ năng do đoàn thanh niên các cấp tổ chức.

Một ngày mới của các học viên học kỳ trong quân đội do Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh và Trung đoàn 568 tổ chức bắt đầu từ 5 giờ, kết thúc vào lúc 21 giờ 30 phút. Điều này không hề đáng ngại với các em nhỏ tham gia khóa học. 8 ngày, lần lượt từ bài học đầu tiên gặp chân màn đến đội hình đội ngũ, đánh trận giả, rồi kỹ năng sinh tồn, kỹ năng thoát khỏi hỏa hoạn, thể nhưng em nào cũng tỏ ra hào hứng, thích thú. Tính nền nếp, tự lập thì được rèn bằng cách tự giặt quần áo, tự rửa bát sau mỗi bữa ăn. Sau những ngày trải nghiệm tại học kỳ quân đội, các em bắt đầu có sự thay đổi. Nhiều em nhỏ khi ở nhà chưa bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất, nhưng sau mấy ngày trong “quần ngũ” đã tự giác hơn, chăm chỉ hơn.

Em Nguyễn Duy Anh là học viên tiểu đội 1, khóa 1, học kỳ trong quân đội năm 2024. Em cho biết: Ở nhà em dậy sớm, thi thoảng giúp bố mẹ nhặt rau, quét nhà thôi. Khi đến học kỳ trong quân đội, em được các anh chị phụ trách dạy gấp chăn màn, trình bày đồng đội, biết kỹ năng thoát khỏi đám cháy an toàn, để em tự tin hơn, trưởng thành hơn. Chị Nguyễn Thị Vân, mẹ em Nguyễn Duy Anh cho biết: Việc hình thành nhân cách và kỹ năng cho con là cả một quá trình lâu

dài và liên tục, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Khóa học này là tiền đề để gia đình tiếp tục rèn luyện cho con.

Môn võ thuật tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh hấp dẫn không chỉ tạo môi trường giao lưu, niềm tin vào sức mạnh cho các “võ sinh” nhỏ tuổi mà còn là một môn thể hiện năng khiếu, niềm đam mê và có những quy chuẩn đạo đức riêng. Trong quá trình tập luyện không thể đùa nghịch, sự nghiêm túc và trật tự, lễ độ được duy trì. Chị Chu Thị Thảo, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) cho biết: Ban đầu cũng lo, bởi không biết các động tác võ thuật có ảnh hưởng gì đến cháu hay không. Tuy nhiên, thấy cháu thích thú mỗi khi được đến lớp học võ cùng các bạn, tôi cũng yên tâm. Cháu học võ từ hè năm ngoái, năm nay tiếp tục học, thấy cháu cải thiện về sức khỏe, hoạt bát hơn trong các hoạt động hàng ngày nên tôi rất vui. Việc học các động tác tự vệ sẽ giúp cháu tránh được những chuyện đáng tiếc xảy ra.

Thực tế cho thấy, bước vào kỳ nghỉ hè, nhu cầu vui chơi, vận động của thanh thiếu nhi rất lớn. Đối với những địa bàn xa, điều kiện tiếp cận với các sân chơi dịp hè là điều khó khăn với các em ở khu vực nông thôn. Tuy vậy, đoàn thanh niên các địa phương đang nỗ lực triển khai các hoạt động hè, rèn kỹ năng cho thiếu nhi. Hơn một tuần nay, trẻ em trên địa bàn xã Thụy Xuân (Thái Thụy) hào hứng tham gia các câu lạc bộ cầu lông, võ thuật, vẽ, bóng rổ, thư viện xanh do Đoàn Thanh niên xã phối hợp với các trường tổ chức. Các em cũng được tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước. Tuy mới chỉ bắt đầu học đánh cầu lông nhưng em Trịnh Quang Anh, thôn Minh Vũ đã nắm được các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao này. Em cho biết: Được huấn luyện viên dạy bài bản về kỹ thuật cơ bản, đến nay em đã có thể phát bóng cầu và tập luyện cùng các bạn. Tham gia câu lạc bộ giúp em phát huy được năng khiếu của bản thân và có

sân chơi bổ ích cùng các bạn trong dịp hè.

Hè là dịp giúp trẻ tái tạo năng lượng để chào đón một năm học mới. Đồng thời là thời gian để trẻ có thể tham gia những hoạt động giúp trẻ tăng cường thể chất, có thể học thêm những kiến thức về kỹ năng sống. Bà Vũ Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh cho biết: Rèn luyện ý chí, nghị lực trong cuộc sống là điều cần thiết. Điều quan trọng là cha mẹ cùng bàn luận với trẻ xem trẻ yêu thích những điều gì, trẻ có những thiếu sót nào để định hướng và đăng ký cho trẻ tham gia các lớp học con, có thể thiết kế những hoạt động thật sự phù hợp, giúp trẻ có mùa hè thật sự bổ ích, ý nghĩa. Các bậc phụ huynh cũng cần dành thời gian cho con các nhu cầu hơn hoặc tổ chức những hoạt động cùng nhau hay đi du lịch để gắn gũi và hiểu con nhiều hơn và ngược lại con cũng hiểu cha mẹ.

QUAN PHƯƠNG



Hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát hiểm khi ở trong ô tô bị khóa cửa do Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức.

## NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MA TÚY 26/6

# Chung sức ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy

Hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh ta không “nóng” như nhiều địa phương khác nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Thời gian qua, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các địa phương nắm chắc tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn “cái chết trắng”, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Để nâng cao ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn đã tích cực phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, tình hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn của tội phạm về ma túy. Các ngành, địa phương cũng tích cực vận động nhân dân tham gia hỗ trợ công tác cai nghiện, hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; phát huy vai trò của các tổ tự quản, mô hình về bảo đảm an ninh trật tự trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì hoạt

động trên 1.700 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, trong đó có nhiều mô hình phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội hoạt động hiệu quả, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ma túy.

Ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh (Tiền Hải) cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng công an, biên phòng trong công tác quản lý địa bàn, đối tượng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao... để giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.

Cùng với đó, công tác rà soát, thống kê, quản

lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc cũng được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện thống nhất, đồng bộ với hơn 2.000 người có hồ sơ quản lý. Người nghiện ma túy được khuyến khích tự nguyện cai nghiện, điều trị bằng thuốc thay thế, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện và quản lý sau cai. Thông qua các mô hình đã có người cai nghiện thành công, từ bỏ được ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Ông Bùi Ngọc Diệp, thị trấn Xương (Kiến Xương) chia sẻ: Tôi từng có một thời lầm lỗi và mất tất cả khi trượt dốc vào ma túy, nó không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn khiến rơi vào cảnh bần cùng, là nguyên nhân dẫn đến những hành

vi phạm tội. Được sự quan tâm theo dõi, định hướng, động viên của lực lượng công an, chính quyền địa phương và bà con trong khu dân cư, đến nay tôi đã đoạn tuyệt với ma túy, tái hòa nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời. Tôi khuyên mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ sống có lý tưởng, cố gắng học tập và lao động tốt, không được thử ma túy dù chỉ một lần.

Với quyết tâm không để tội phạm và tệ nạn ma túy gia tăng, các lực lượng công an, biên phòng, hải quan, cảnh sát biển... chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, chú trọng vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hải Phòng về Thái Bình tiêu thụ. Đối tượng Vũ Văn Sỹ, sinh năm 1985, thường trú huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) bị lực lượng chức năng bắt quả tang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giá 0,187kg ma túy đã cùng nhiều tang vật khác. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Tất Hào, sinh năm 1971 tại xã An Thanh (Quỳnh Phụ) và nhà nghỉ tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) do Hào làm chủ, lực lượng chức năng thu giữ thêm tổng lượng 2,4kg ma túy các loại cùng một số tang vật khác có liên quan.

công an các địa phương, các đơn vị của Bộ Công an triệt phá nhiều đường dây tội phạm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Điển hình, ngày 4/4/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Nội, sinh năm 1953 và Nguyễn Văn Mẫn, sinh năm 1957, đều thường trú tại xã Tân Lễ (Hưng Hà) về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 bánh heroin và các tang vật liên quan. Tiếp đó, ngày 17/5/2024, tại địa phận thôn Vũ Hạ, xã An Vũ (Quỳnh Phụ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hải Phòng về Thái Bình tiêu thụ. Đối tượng Vũ Văn Sỹ, sinh năm 1985, thường trú huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) bị lực lượng chức năng bắt quả tang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giá 0,187kg ma túy đã cùng nhiều tang vật khác. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Tất Hào, sinh năm 1971 tại xã An Thanh (Quỳnh Phụ) và nhà nghỉ tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) do Hào làm chủ, lực lượng chức năng thu giữ thêm tổng lượng 2,4kg ma túy các loại cùng một số tang vật khác có liên quan.

6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an đã phá hiện, đấu tranh triệt xóa 5 đường dây, 5 điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ, điều tra, xử lý 329 vụ/424 đối tượng; khởi tố 318 vụ/384 bị can; xử lý hành chính 5 vụ/39 đối tượng; tang vật thu giữ 2,2kg heroin, 2,9kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng cùng nhiều tang vật có liên quan. Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Mặc dù lực lượng chức năng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết đấu tranh song tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng

trái phép chất ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, manh động với nhiều thủ đoạn mới. Đáng chú ý là tình trạng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp tại các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn có chiều hướng gia tăng; xuất hiện nhiều loại ma túy mới, được “sao tẩm” trong nhiều loại thực phẩm, nước uống khác nhau để qua mắt lực lượng chức năng và đánh lừa người sử dụng lần đầu và được rao bán trên mạng xã hội, trong các nhóm kín, khiến công tác điều tra, xử lý các vụ việc gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt địa

bàn, đối tượng, tấn công, trấn áp mạnh tội phạm ma túy trên toàn địa bàn với phương châm phòng, chống ma túy từ sớm, từ xa. Tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương duy trì hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm và ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy trong xã hội. Chủ động rà soát, bổ sung danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người sử dụng ma túy tại cơ sở, góp phần kiểm chế và kéo giảm tệ nạn, tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn.

MINH HÙNG



Lực lượng công an tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng, chống ma túy cho người dân.